



NEWSLETTER

จดหมายข่าว

รายเดือน

ฉบับที่ 8/2567 ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2567

อธิการบดีเป็นประธานในพิธีโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ประจำปีการศึกษา 2567

23 สิงหาคม 2567

กองบริหารศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ รมิตา พันธ์ราชนิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยาและวิสาหกิจสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พุทธิศ ต่ออุดม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สูงศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สัณญา มีตรเอน คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาร่วมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ด้วย ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย พรรณูเจริญวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน

นอกจากนี้ กองบริหารศูนย์พัทยา ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายในและภายนอกต่าง ๆ มาร่วมแนะนำบริการที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิวิรัฐ รุ่งแก้ว แนะนำบริการสถาบันภาษา มร. ผู้แทนจากหน่วยงานแนะนำบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องคือ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มร. แนะนำหอพักนักศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองตาอูน แนะนำสิทธิบัตรทองและสิทธิหลักประกันสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา แนะนำทุนการศึกษา วินัย และสวัสดิการนักศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์ แนะนำทุนการศึกษาและโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน และหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนำบริการหอสมุด และสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แนะนำ TU GREATS APP เป็นต้น



ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยา

กองบรรณาธิการ : นางสาวสุภาณี แก้วมณี
นางสาวสุภาวีย์ คำประโคน
นางสาวศิริกัลยา ไตรศุภโชค

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบนายกเมืองพัทยา

23 สิงหาคม 2567

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ รมีดา พันธ์ราวนิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์พัทยาและวิสาหกิจสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ พทุหส์ ต่ออุดม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์สูงศาสตร์ ผู้บริหารฝ่ายบริหารศูนย์พัทยาและฝ่ายบริหารศูนย์สูงศาสตร์ เข้าพบคุณประเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เพื่อหารือและพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการและส่งเสริมการเชื่อมโยงนวัตกรรมระหว่างกัน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 การหารือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเมืองพัทยา โดยเน้นการเชื่อมโยงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและชุมชนรอบข้าง ภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ ได้แสดงความขอบคุณนายกเมืองพัทยาและทีมงานสำหรับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง พร้อมทั้งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและการนำผลงานนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในระดับชุมชน

